

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 31.85 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.80-32.00 บาท

* บาท/ดอลลาร์เข้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.85 บาท อ่อนค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.77 บาท
แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 31.80-32.00 บาท

* นายสรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มอ่อนค่า จากความไม่แน่นอนของการเมืองไทย บวกกับตลาดการเงินโลกผันผวน

* จากวานนี้ หลังพรรคการเมืองทั้งสองฝ่าย มีแนวโน้มจัดตั้งรัฐบาลได้ ซึ่งนักลงทุนมองว่ายังเป็นความไม่แน่นอน จากก่อนหน้านี้นักลงทุนมองว่าเริ่มมีแนวโน้มที่ดีหากพรรคพลังประชาชนได้จัดตั้งเป็นรัฐบาล ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่า

* นอกจากนี้ปัจจัยต่างประเทศก็ยังมีแนวโน้มไม่แน่นอนเช่นกัน บอนด์ยีลด์ทั่วโลกปรับตัวลงพร้อมกัน ส่งผลให้นักลงทุนกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย อาทิ ดอลลาร์และเยน

* ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปีปรับลดลงสู่ 2.342% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค.2017 จากความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และหลังจากที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์แสดงแนวโน้มเชิงผ่อนคลายเป็นต่ออัตราดอกเบี้ย

* ด้าน Brexit รัฐบาลอังกฤษไม่สามารถเห็นชอบกับทางเลือก 8 ทางเลือกของ Brexit ใดๆได้ พร้อมกันนี้ เทเรซา เมย์ ก็ได้ประกาศเตรียมลาออก ทั้งนี้สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษแจ้งต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรคอนุรักษนิยมเมื่อวานนี้ว่า การคัดสรรผู้นำมาแทนนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ของอังกฤษ จะเริ่มต้นหลังวันที่ 22 พ.ค. หากข้อตกลง Brexit ผ่านรัฐสภา

* ปัจจัยที่ต้องติดตาม รายงานตัวเลข GDP ของสหรัฐฯไตรมาส4 ที่ปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยคาดว่าจะขยายตัวเพียง 2.3% จากไตรมาสก่อน ที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับ 3.4% ในไตรมาส3 จากปัญหาสงครามการค้าและความกังวลจากการปิดที่ทำการภาครัฐ

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 96.90 จากวานนี้ 96.77

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -2,254.97 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -2,021.00 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับบาทระหว่างธนาคาร จากวานนี้เท่ากับ 31.742 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS